

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
หน่วยงาน สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รอบ ๒ เดือน

ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (บอกผลดำเนินงานโดยย่อว่าทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่)	งบประมาณ (บาท)				แนวทางการบูรณาการงบประมาณ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต			
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ หน่วย งาน	งบ รวม	งบ เบิกจ่าย (บาท)	สร้าง จิตสำนึกและ ปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไก การป้องกัน การทุจริต	สร้าง ประสิทธิภาพ ในการ ป้องกัน การทุจริต		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”													
๑.	การประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามโดยยกย่องหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	๘๐	-ดำเนินการจัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามโดยยกย่องหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	-	-	-	-	✓	สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต	สร้างประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
๒	ส่งเสริมให้มีกระบวนการกล่อมเกลாதองสังคมเพื่อต่อต้านทุจริต	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติตามแนวทางต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ		-เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กำหนดจัดขึ้นจากสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา	-	-	-	-	✓			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นทุจริตเชิงนโยบาย													
๑.	ส่งเสริมการรับรู้คุณธรรมให้บุคลากรสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	จำนวนครั้งในการส่งเสริมการรับรู้การเผยแพร่	ครั้ง	๑	-ดำเนินการจัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ	-	-	-	-				✓

ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (บอกผลดำเนินงานโดยย่อว่าทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่)	งบประมาณ (บาท)				แนวทางการประเมินบูรณาการงบประมาณ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต					
			หน่วย นับ	ปริมาณ		งบ บูรณา การ	งบ หน่วย งาน	รวม	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	สร้าง จิตสำนึกและ ปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไก การป้องกัน การทุจริต	สร้าง ประสิทธิภาพ ในการ ป้องกัน การทุจริต			
					ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ นครศรีธรรมราช วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (บอกผลดำเนินงานโดยย่อว่าทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่)										
		มีความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง ในการศรัยข้อมูล	ครั้ง	๑	นครศรีธรรมราช วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ ๑-๒ โรงแรมทวิน โลทีส นครศรีธรรมราช - ส่งบุคลากรเข้าร่วมเตรียมความพร้อมการ ขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GFMS THA) โดย การทดลองระบบ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ส่งบุคลากรฝึกอบรมระบบบำรุง บ้านบัญชีกลาง (ระบบ DIGITAL PENSION) HOSTED BY กรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ - ส่งบุคลากรฝึกอบรมปฏิบัติงานระบบ DIGITAL PENSION ของนายทะเบียน สวัสดิการรักษายาบาล ผ่านทาง FACEBOOK LIVE ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕										✓

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางไพวัลย์ ศรีเทพ)

ห้องเทียบและกีฬาส่งห้วงนครศรีธรรมราช